

TIỀN HẢI

Thu hoạch lúa mùa gắn với sản xuất vụ đông

Thời gian qua, do mưa gây ngập úng trên diện rộng nên chân ruộng vẫn còn lầy lội, gây không ít khó khăn cho thu hoạch lúa mùa. Mặc dù vậy, những ngày qua, nhiều hộ nông dân ở các địa phương trong huyện Tiền Hải đã tập trung nhân lực, máy móc ra đồng thu hoạch lúa mùa.



Nông dân các địa phương trong huyện Tiền Hải đẩy nhanh thu hoạch lúa mùa.

Về Vũ Lăng những ngày này, chúng tôi cảm nhận rõ không khí lao động khẩn trương của bà con nông dân ở khắp các xứ đồng. Ông Đặng Văn Hoàn ở thôn Tam Đồng chia sẻ: Sản xuất vụ mùa năm nay gặp rất nhiều khó khăn như sâu bệnh, mưa úng kéo dài đã gây ảnh hưởng đến năng suất 5 sào lúa của gia đình. Tuy nhiên, vượt qua mọi khó khăn, bà con nông dân chúng tôi huy động nhân lực ra đồng thu hoạch hết diện tích lúa đã chín rộ và trồng cây màu vụ đông. Ông Nguyễn Quốc Tích, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã cho biết: Để bảo đảm 319ha lúa mùa của Vũ Lăng thu hoạch an toàn, HTX đã tuyên truyền, vận động bà con huy động nhân lực, máy móc ra đồng thu hoạch lúa mùa nhanh gọn. Xã có 5 thôn nên HTX đã tham mưu cho UBND xã hợp đồng với 10 chủ

máy gặt và khuyến khích các máy gặt ở một số địa phương khác tham gia gặt tại địa phương. UBND xã đã áp dụng giá gặt cho các chủ máy, không để tăng giá gây bức xúc cho các hộ nông dân. Đối với diện tích trồng máy gặt không xuống được HTX động viên các hộ gia đình đổi công tập trung nhân lực ra đồng gặt lúa bằng tay. Hiện nay, HTX tích cực tuyên truyền bà con nông dân gặt lúa đến đâu trồng cây màu vụ đông trong vùng đã được quy hoạch đến đấy. Ông Nguyễn Phúc Thanh, thôn Rạng Đông, xã Văn Trường cho biết, trước khi gặt lúa mùa gia đình ông đã chủ động nguồn giống, phân bón để bước vào trồng cây màu vụ đông theo chỉ đạo của HTX. Hiện nay, gia đình ông đã trồng được 3 sào bí đỏ. Ngoài cây bí đỏ, HTX Văn Trường còn vận động nông dân mở rộng diện tích

trồng các loại rau màu như bắp cải, dưa chuột... được công ty đúng khung thời vụ, đạt kế hoạch để ra, huyện đã tuyên truyền sâu rộng về thời vụ và cơ chế hỗ trợ sản xuất đến bà con nông dân; vận động nông dân phát triển cây trồng vụ đông có đầu ra ổn định như bí xanh, ớt, cà rốt...; yêu cầu các HTX thực hiện tốt các khâu như tổ chức quy vùng sản xuất, cung ứng giống và thực hiện chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân để sản xuất vụ đông đạt hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu để ra của các công ty liên kết sản xuất; chú trọng nâng cấp, tu sửa hệ thống thủy lợi đáp ứng yêu cầu tưới, tiêu; chỉ đạo cán bộ chuyên môn ngành Nông nghiệp bám sát đồng ruộng, đôn đốc nông dân gieo trồng, chăm sóc, bón phân, phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ cây màu vụ đông.

MANH THẮNG

Do bị ngập úng nhiều ngày trong đợt mưa lũ vừa qua, gần 8 sào bí xanh của gia đình bà Phạm Thị Gái, thôn Hạ Tập bị thối rữa và chết hoàn toàn. Bà Gái cho biết: Bí xanh là cây màu truyền thống của địa phương nên năm nào nhà tôi cũng trồng từ 8 - 9 sào. Để bảo đảm thời vụ, ngay từ đầu tháng 10 khi lúa vừa đơm đòng tôi đã ương bầu trồng xen kẽ vào cùng lúa chưa thu hoạch. Tuy nhiên, sau khi trồng được hơn một tuần thì gặp mưa lớn dài ngày nên bị thối và chết hoàn toàn. Tính cả tiền giống và công trồng, chăm sóc, mỗi sào bí xanh của gia đình cũng thiệt hại 300.000 - 400.000 đồng. Không chỉ có cây màu bị chết, 9 sào lúa mùa của nhà tôi cũng bị ngập úng, trong đó nhiều diện tích bị mọc mầm khiến năng suất giảm. Do hiện nay không còn kịp thời vụ cây màu vụ đông ươm nên rất khó để trồng bù lại diện tích cây bí xanh đã thiệt hại.

Không chỉ có bí xanh, nhiều diện tích ớt chỉ thiên của người dân Thụy Bình cũng bị thiệt hại hoàn toàn. Ông Đoàn Văn Phiến, thôn Hạ Tập cho biết: Gần 2 sào ớt chỉ thiên được gia đình trồng cách đây gần 1 tháng, cây đang phát triển tốt, cao từ 20 - 30cm thì gặp mưa lũ gây ngập úng toàn bộ diện tích. Mặc dù ngay sau khi xảy ra mưa úng nhà tôi đã dùng mọi biện pháp để tiêu úng, bảo vệ, chăm sóc diện tích ớt, phun thuốc chống bệnh lở cổ rễ... nhưng do mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến nhiều cây ớt bị dập nát, đổ, thối rữa và chết. Tôi đang dự định sẽ trồng bổ sung một số diện tích cây màu vụ đông trong thời gian tới như khoai tây, sa lát để tăng thêm thu nhập. Tuy nhiên, do điều kiện sản xuất năm nay gặp nhiều khó khăn, vì vậy tôi mong muốn nhà nước sẽ có chính sách hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau mưa úng để khôi phục sản xuất, giúp ổn định cuộc sống.

Theo ông Nguyễn Đình Chương, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Thụy Bình: Đợt mưa úng vừa qua đã gây thiệt hại lớn cho sản xuất nông nghiệp của địa phương, trong đó chủ yếu là lúa mùa và hoa màu. Gần 200ha lúa mùa của xã

THỤY BÌNH

Sản xuất vụ đông đổi diện nhiều khó khăn

Đợt mưa những ngày đầu tháng 10 khiến hơn 50ha cây màu vụ đông ươm (chủ yếu là ớt, bí các loại) của xã Thụy Bình (Thái Thụy) bị ngập úng gây dập nát, thối rữa, khó có khả năng phục hồi. Sản xuất cây màu vụ đông của người dân địa phương đang đối mặt với không ít khó khăn.



bị đổ, ngập làm giảm năng suất. Ngoài ra, hơn 50ha cây màu vụ đông ươm bị ngập úng, trong đó 30ha bí xanh các loại trồng xen kẽ lúa bị chết hoàn toàn, 10ha ớt bị thối rữa đang chết dần, diện tích gieo hạt giống phục vụ cho trồng 20ha cây màu vụ đông ưa lạnh như cải bắp, sa lát cũng bị chết hoàn toàn. Mưa úng kéo dài không chỉ gây thiệt hại lớn đối với người dân mà còn ảnh hưởng tới tiến độ trồng cây màu vụ đông của xã. Đồng thời, khiến địa phương khó có thể hoàn thành diện tích trồng cây màu vụ đông theo kế hoạch đề ra.



Nhiều diện tích ớt của người dân Thụy Bình không còn khả năng phục hồi sau mưa úng.

xã đang tích cực hướng dẫn người dân các biện pháp chăm sóc, trồng mới, bù các cây trồng khác cho kịp thời vụ. Trong đó, sẽ tập trung mở rộng diện tích các cây màu vụ đông ưa lạnh như khoai tây, sa lát, hành, tỏi... để tăng thêm thu nhập cho người dân.

Tuy nhiên, để sớm khôi phục sản xuất, người dân địa phương mong muốn nhà nước có cơ chế, chính sách hỗ trợ kịp thời giúp họ mở rộng diện tích cây màu vụ đông, qua đó tăng thêm thu nhập, ổn định cuộc sống.

TRẦN TUẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI SẢN THÁI BÌNH

Giữ chữ tín trong sản xuất, kinh doanh

Trong số 28 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nước mắm trên địa bàn tỉnh hiện nay, Công ty Cổ phần Hải sản Thái Bình (phố Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình) vẫn là đơn vị chủ công, chiếm phần lớn thị trường mật hàng này. Có được kết quả đó là do đơn vị đã đề cao chữ tín trong sản xuất, kinh doanh, bảo đảm từ nguyên liệu đầu vào tới quá trình sản xuất để quyết định chất lượng sản phẩm.

Khẳng định về thương hiệu của Công ty, ông Trần Văn Quang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cho biết: Phát huy truyền thống là doanh nghiệp nhà nước, những năm qua, Công ty Cổ phần Hải sản Thái Bình luôn đặt chữ tín lên hàng đầu. Để có được sản phẩm tốt thì yếu tố quan trọng đầu tiên phải bắt nguồn từ nguyên liệu đầu vào. Công ty đã lựa chọn thu mua nguyên liệu từ các ngư trường phía Bắc, phía Nam bảo đảm thời gian dự trữ hợp lý, đáp ứng nguồn nguyên liệu chế biến ổn định. Những con cá được chọn làm mắm bảo đảm phải tươi, to đều, được chuyển trực tiếp từ tàu thuyền khai thác ngoài biển, sau đó mới đến các



Nhiều sản phẩm nước mắm chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

công đoạn sơ chế, chế biến trong vòng hơn 1 năm mới cho ra được những giọt nước mắm đúng chất.

Trong sản xuất, kinh doanh, Công ty Cổ phần Hải sản Thái Bình luôn lấy đạo đức làm trọng, lấy khách hàng là đối tượng phục vụ của mình, sự tin dùng của khách hàng chính là sự sống còn của doanh nghiệp. Vì thế, các sản phẩm của Công ty, đặc biệt là nước mắm giữ được uy tín và ngày càng phát triển. Công ty luôn chú trọng công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, coi đây là nhiệm vụ hàng đầu để bảo đảm sức khỏe cho người sử dụng. Ngoài yêu cầu về nguồn nguyên liệu phải tươi, sạch thì tất cả các dụng cụ làm mắm như chum vại, khăn lọc, rổ, rá... đều phải vệ sinh, khử trùng, không cho vi khuẩn nào nhập triển. Ngay cả khâu đóng chai cũng phải bảo đảm vệ sinh và không có một chất xúc tác bằng hóa học nào trong toàn bộ quy trình sản xuất mắm. Vì thế, sản phẩm của Công ty đã chiếm lĩnh được thị trường, sản lượng không ngừng tăng cao qua các năm. Nếu như trước đây, mỗi năm Công ty chỉ bán được 2 triệu lít nước mắm thì những năm gần đây đã tăng lên 30% ở thị trường trong và ngoài tỉnh.

Ngoài những yếu tố

trên, Hội đồng quản trị Công ty đã đưa ra định hướng đầu tư phát triển, củng cố và cơ cấu sản phẩm để giữ vững thương hiệu hàng hóa hải sản Thái Bình. Đặc biệt, đơn vị đã áp dụng cơ chế khoán để phát huy tính tự chủ, năng động, sáng tạo của các xí nghiệp thành viên và cá nhân người lao động. Phát động phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong cán bộ, công nhân lao động, trong đó đề cao sự gương mẫu đi đầu của lãnh đạo Công ty. Do đó đã có nhiều sáng kiến được ứng dụng vào sản xuất như nghiên cứu, ứng dụng mô hình chế biến sản phẩm hải sản ăn liền, nghiên cứu cải tiến quy trình chế biến chượp, xây dựng hệ thống bể thử nghiệm phương pháp gài nén, nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học và sản xuất sản phẩm nước mắm cốt cá cơm hay nghiên cứu thành công ngành cao lương đạm bằng phương pháp gia nhiệt gián tiếp... Bên cạnh đó, Công ty còn đầu tư cho công tác thị trường, phát triển đa dạng sản phẩm, thay đổi nhãn mác bao bì theo thị hiếu người tiêu dùng, đồng thời lắng nghe ý kiến của khách hàng để kịp thời củng cố, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Với mục tiêu đầu tư trọng điểm, ưu tiên những

hạng mục phục vụ cho sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo thêm việc làm và thu nhập cho người lao động, 5 năm qua, Công ty đã dành gần 150 tỷ đồng đầu tư xây dựng các hạng mục như nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh xuất khẩu, trung tâm giới thiệu sản phẩm thủy hải sản tại các huyện, đầu tư sản xuất các xí nghiệp theo hướng bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm... Từ một doanh nghiệp nhà nước với nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, thua lỗ kéo dài, nhà xưởng, máy móc thiết bị xuống cấp nghiêm trọng, sau khi thực hiện cổ phần hóa năm 2005, Công ty Cổ phần Hải sản Thái Bình đã cơ cấu lại tổ chức bộ máy,

THU THUY



Nước mắm được bảo quản nơi khô thoáng, sạch sẽ trước khi tới tay người tiêu dùng.